

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. สรุปผลการศึกษา
2. อภิปรายผลการศึกษา
3. ข้อเสนอแนะ

การศึกษาเรื่อง บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1.) เพื่อศึกษาระดับบทบาทของประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 2.) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ วิธีการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษากำหนดศึกษาประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง และมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนทั้งสิ้น 2,092 คน ใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจำนวน 336 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม แบบปลายปิดและปลายเปิด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลายปิด เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เกี่ยวกับบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และมีระดับการมีส่วนร่วม 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยมาก และส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ศึกษาได้ใช้สถิติในการ

วิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ คือ การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

1. สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษา บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ สรุปผลได้ดังนี้

1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวมและรายด้าน

1.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วน ตำบลโพธิ์ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง

1.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วน ตำบลโพธิ์ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ รายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง

1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจำแนกตามเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา

1.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกตามเพศ พบว่า เพศชาย และเพศหญิงมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง

1.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกตามอายุ พบว่า ทุกช่วงอายุมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง

1.2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกตามอาชีพ พบว่า ทุกอาชีพมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง

1.2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ทุกระดับการศึกษามีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง

1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาอุปสรรคของประชาชนในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

1.3.1 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ผลการวิเคราะห์ความถี่ ปัญหาอุปสรรคของประชาชนในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำแนกเป็นรายด้าน พบว่า

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เรียงลำดับปัญหาอุปสรรคบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จากมากไปน้อย ดังนี้ 1) ประชาชนขาดการติดตามความถูกต้องและความเป็นไปของโครงการต่างๆที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพน ได้ดำเนินการจัดทำขึ้น 2) ประชาชนไม่ค่อยได้รับข่าวสารหรือการประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลโพน 3) ประชาชนไม่เข้าใจการทำงานแบบมีส่วนร่วมรู้สึกเสียเวลาที่จะเข้าร่วมบริหารงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพน และ 4) ประชาชนไม่รู้จักบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลว่ามีหน้าที่อย่างไรและกำลังทำอะไรอยู่

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต เรียงลำดับปัญหาอุปสรรคบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จากมากไปน้อย ดังนี้ 1) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนไม่มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันโรคไข้หวัด 2009 การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันโรคเอดส์ 2) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนไม่มีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนกอย่างจริงจัง และ 3) การติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพต่างๆ ของประชาชนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้เงินอุดหนุนไปนั้น ไม่มีระบบการตรวจสอบที่ดีพอ

1.3.2 การวิเคราะห์ปัญหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ผลการวิเคราะห์ความถี่ ข้อเสนอแนะของประชาชนในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำแนกเป็นรายด้าน พบว่า

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เรียงลำดับข้อเสนอแนะของประชาชนในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จากมากไปน้อย ดังนี้ 1) ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สาธารณูปโภคของตำบล ถนน ไฟฟ้า น้ำ โดยเฉพาะการปรับปรุงถนนทุกสายให้ใช้การได้ตลอดปี 2) ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนชี้แจงประชาสัมพันธ์การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และข่าวสารต่างๆ ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ให้ทั่วถึงทั้งตำบล 3) ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพน มีการจัดประชุมเพื่อให้ประชาชนในตำบลได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และ 4) ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตัวเองที่มีต่อส่วนร่วมให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต เรียงลำดับข้อเสนอแนะของประชาชนในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จากมากไปน้อย ดังนี้ 1) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนควรส่งเสริมให้

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันโรคไข้หวัด 2009 การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันโรคเอดส์ 2) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนครวส์ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนกอย่างจริงจัง

3) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนครวส์จัดระบบการตรวจสอบการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพต่างๆ ของประชาชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนครวส์ได้ให้เงินอุดหนุนไปนั้นให้ดีขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

2. อภิปรายผลการศึกษา

จากการศึกษาค้นคว้า เรื่องบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโพนครวส์ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษา บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนครวส์ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวมและรายด้าน ได้มีข้ออภิปรายผลการศึกษา ดังนี้

2.1 บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโพนครวส์ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวมพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถนำมาอภิปรายผลได้ดังนี้

2.1.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน กล่าวคือ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยสามารถเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดังนี้ การมีส่วนร่วมวางแผนในโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, การมีส่วนร่วมคิดในโครงการก่อสร้างถนนดิน, ถนนหินคลุก, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, การมีส่วนร่วมคิดในโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, การมีส่วนร่วมวางแผนในโครงการก่อสร้างถนนดิน, ถนนหินคลุก, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, การมีส่วนร่วมคิดในโครงการขยายไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน, การมีส่วนร่วมดำเนินการในโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, การมีส่วนร่วมวางแผนในโครงการขยายไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน, การมีส่วนร่วมวางแผนในโครงการซ่อมแซมถนน/ท่อระบายน้ำ, การมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลในโครงการก่อสร้างถนนดิน, ถนนหินคลุก, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, การมีส่วนร่วมคิดในโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน, การมีส่วนร่วมวางแผนในโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน, การมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลในโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, การมีส่วนร่วมดำเนินการในโครงการก่อสร้างถนนดิน, ถนนหินคลุก, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, การมีส่วนร่วมคิดในโครงการขุดลอก

หนองน้ำสาธารณะประ โยชน์,การมีส่วนร่วมคิดใน โครงการซ่อมแซมถนน/ท่อระบายน้ำ, การมีส่วนร่วมวางแผนในโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประ โยชน์,การมีส่วนร่วม ดำเนินการใน โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน,การมีส่วนร่วมดำเนินการในโครงการขยาย ไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน,การมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลในโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน, การมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลในโครงการขยายไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน,การมีส่วนร่วม ดำเนินการใน โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประ โยชน์,การมีส่วนร่วมดำเนินการใน โครงการซ่อมแซมถนน/ท่อระบายน้ำ,การมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลในโครงการ ขุด ลอกหนองน้ำสาธารณะประ โยชน์ โดยเรียงลำดับที่กล่าวมานี้ เป็นระดับบทบาทการมีส่วน ร่วมของประชาชนในการบริหารงานด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ที่เป็นภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล โพน ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น ผลที่ เกิดขึ้น คือ ทำให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โครงสร้างพื้นฐานเป็นไปค่อนข้าง ล่าช้า เพราะไม่ได้เปิด โอกาสให้ประชาชนเข้ามา มีบทบาทและส่วนร่วมในการกำหนด โครงการ กำหนดงบประมาณ กำหนดแผนการดำเนินงานเท่าที่ควรนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน โครงการจากประชาชนซึ่ง ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินโครงการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในการ ดำเนินโครงการด้าน โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล สร้างความโปร่งใส ในการทำงานและสร้างความไว้วางใจแก่ประชาชน ควรเปิดโอกาสหรือส่งเสริมให้ ประชาชนเข้ามา มีบทบาทหรือส่วนร่วมในการดำเนิน โครงการต่างๆ ให้มากขึ้นในทุก กระบวนการ เพราะประชาชนในฐานะผู้เสียภาษี และผู้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบ โดยตรงจากการดำเนินโครงการต่างๆ ย่อมมีสิทธิ อย่างเต็มที่ที่จะเข้ามา มีบทบาทหรือส่วน ร่วมในกระบวนการบริหารงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล โพน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่เน้นการมีส่วนร่วมของ ประชาชนอีกประการหนึ่ง

2.1.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย สามารถเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดังนี้ การมีส่วนร่วมคิดในโครงการอุดหนุน กลุ่มอาชีพ,การมีส่วนร่วมวางแผนในโครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ, การมีส่วนร่วมดำเนินการในโครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ,การมีส่วนร่วมคิดใน โครงการ ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า,การมีส่วนร่วมวางแผนใน โครงการป้องกัน โรคไข้เลือดออกไขหวัด

นก,การมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลในโครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ,การมีส่วนร่วมคิดในโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกใช้หัวदनก,การมีส่วนร่วมวางแผนในโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,การมีส่วนร่วมดำเนินการในโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกใช้หัวदनก,การมีส่วนร่วมคิดในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์,การมีส่วนร่วมวางแผนในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์,การมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลในโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกใช้หัวदनก,การมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลในโครงการป้องกันโรคไข้หวัด 2009,การมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลในโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,การมีส่วนร่วมคิดในโครงการป้องกันโรคไข้หวัด 2009 ,การมีส่วนร่วมวางแผนในโครงการป้องกันโรคไข้หวัด 2009,การมีส่วนร่วมดำเนินการในโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,การมีส่วนร่วมดำเนินการในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์,การมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์,การมีส่วนร่วมดำเนินการในโครงการป้องกันโรคไข้หวัด 2009, โดยที่กล่าวมานี้ เป็นระดับบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง เท่านั้น ผลที่เกิดขึ้น คือ ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมสุขภาพและด้านการควบคุมโรค เช่น การมีส่วนร่วมดำเนินการในโครงการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ซึ่งเป็นโรคระบาดที่มีความร้ายแรงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนอย่างมาก แต่ประภคว่าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่ได้ตระหนักหรือให้ความสำคัญกับบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อร้ายแรงสักเท่าใดนัก ทำให้ประชาชนนั้นเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขวางมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาการบริหารงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีบทบาท และส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ ที่เสี่ยงหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตของประชาชนเอง เช่น การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต้องให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการจัดทำโครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ถึงโทษและอันตรายของเชื้อโรคชนิดต่างๆ มากยิ่งขึ้น เพื่อประชาชนจะได้ตระหนักถึงอันตรายและเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยต่างๆ เป็นต้น

2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยภาพรวมพบว่า ทุกด้านอยู่ใน ระดับปานกลาง โดยจำแนกตามเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ดังต่อไปนี้

2.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกตามเพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ใน ระดับปานกลาง

2.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกตามอายุ พบว่า ทุกช่วงอายุมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปาน กลาง

2.2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกตามอาชีพ พบว่า ทุกอาชีพมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปาน กลาง

2.2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ทุกระดับการศึกษามีระดับการมีส่วน ร่วมอยู่ในระดับปานกลาง

2.3 ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

2.3.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เรียงลำดับปัญหาอุปสรรคบทบาทการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัด กาฬสินธุ์ จากมากไปน้อย 1) ประชาชนขาดการติดตามความถูกต้องและความเป็นไปของ โครงการต่างๆที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพน ได้ดำเนินการจัดทำขึ้น 2) ประชาชน ไม่ค่อยได้รับข่าวสารหรือการประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลโพน 3) ประชาชนไม่เข้าใจการทำงานแบบมีส่วนร่วมรู้สึกเสียเวลาที่จะเข้าร่วมบริหารงานกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพน และ 4) ประชาชนไม่รู้จักบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลว่ามีหน้าที่อย่างไรและกำลังทำอะไรอยู่

2.3.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต เรียงลำดับปัญหาอุปสรรคบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพน อำเภอคำม่วน จังหวัดกาฬสินธุ์ จากมากไปน้อย ดังนี้ 1) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนไม่มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันโรคไข้หวัด 2009 การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันโรคเอดส์ 2) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนไม่มีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนกอย่างจริงจัง และ 3) การติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพต่างๆ ของประชาชนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้เงินอุดหนุนไปนั้นไม่มีระบบการตรวจสอบที่ดีพอ

2.4 ข้อเสนอแนะของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลโพน อำเภอคำม่วน จังหวัดกาฬสินธุ์

2.4.1 ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน เรียงลำดับข้อเสนอแนะบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพน อำเภอคำม่วน จังหวัดกาฬสินธุ์ จากมากไปน้อย ดังนี้ 1) ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สาธารณูปโภคของตำบล ถนน ไฟฟ้า น้ำ โดยเฉพาะการปรับปรุงถนนทุกสายให้ใช้การได้ตลอดปี 2) ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนชี้แจงประชาสัมพันธ์การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และข่าวสารต่างๆ ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ให้ทั่วถึงทั้งตำบล 3) ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพน มีการจัดประชุมเพื่อให้ประชาชนในตำบลได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และ 4) ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตัวเองที่มีต่อส่วนร่วมให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

2.4.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต เรียงลำดับข้อเสนอแนะบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพน อำเภอคำม่วน จังหวัดกาฬสินธุ์ จากมากไปน้อย ดังนี้ 1) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนควรส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันโรคไข้หวัด 2009 การป้องกันโรคพิษ

ผู้นำป่า การป้องกันโรคเอดส์ 2) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนครวส่งเสริมให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนกอย่างจริงจัง

3) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนครวจจัดระบบการตรวจสอบการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพต่างๆ ของประชาชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพน ได้ให้เงินอุดหนุนไปนั้นให้ดีขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

3. ข้อเสนอแนะ

3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้

จากผลการศึกษาเรื่องบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำให้ผู้ศึกษาได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้

3.1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีนโยบายที่ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3.1.2 ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมถึงจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

3.1.3 ควรกำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้จริง

3.1.4 ควรมีการประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

3.1.5 ควรจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยประชาชนมีส่วนร่วมเป็นระยะๆ อย่างเหมาะสม

3.1.6 ควรให้ความรู้เรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามสิทธิของกฎหมาย จะทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น

3.1.7 ควรให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในคราวต่อไป

3.2.1 ควรมีการศึกษาความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

3.2.2 ควรศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลตามความคาดหวังของประชาชน

3.2.3 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของประชาชน

3.2.4 ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY